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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

 

เวลาและสถานท่ี 

ประชุมเม่ือวันจันทร์ท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 

อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ 

2. ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. ดร.โยธิน อนาวิล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

    และประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

4. นางจันทรา บูรณฤกษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล  กรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่  

6. นายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์ กรรมการ  

7. นายปลื้มใจ สินอากร กรรมการ และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

8.  นายยอดชาย อัศวธงชัย กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท 

9. นายสมบุญ พัชรโสภาคย์  กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

10. นางชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ Chief Financial Officer ฝ่ายการเงิน และกลยุทธ์ 
11. นางป่ินดาว โรจนกุล Group Accounting Controller ฝ่ายบัญชี 

12. นายพิสิฐ ตันติโรจนกิจการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 

13. นายศุภชัย   ปัญญาวัฒโน  บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

14. นายวัชรินทร์  ภัสรพงษ์กุล บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

15. นายณภพ ธนาวิชญกานต์ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

16. นายพิสิษฐ เดชไชยยาศักด์ิ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด 

17. นางสาววีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด 

   
หมายเหตุ : สัดส่วนของกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุมท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ 100 

 

เริ่มการประชุม 

นายพิสิฐ ตันติโรจนกิจการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรรมการ ท าหน้าท่ีผู้ด าเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ซ่ึงมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายไป

ในวงกว้างมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงอันตรายร้ายแรงของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว จึงมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและ

กฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 อันถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม และ

ส่วนรวม ส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ (E-AGM) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแล้ว 
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ส าหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 71 ราย จากจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด 

51,685 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.1373 ของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด โดยแบ่งเป็น มาด้วยตนเอง 23 ราย และรับมอบฉันทะ 48 ราย  

นับจ านวนหุ้นได้ 4,920,305,146 หุ้น จากจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 8,592,816,071 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

57.2606 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้ว และมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ  ดังนั้น จ านวนหุ้นท่ีเข้าประชุมในวันนี้ จึงครบเป็นองค์

ประชุม ตามข้อบังคับข้อท่ี 30 ของบริษัทฯ  

 
นอกจากนี้ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระท่ี 8 ว่า ตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 105 วรรคสองก าหนดให้ผู้ถือหุ้น ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายได้ท้ังหมดสามารถขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ท้ังนี้ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2564 

(วัน Record Date) บริษัทฯ มีหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วท้ังหมดเท่ากับ 8,592,816,071 หุ้น  
 

จากนั้น นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรรมการกล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนแจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน 

ในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ท่ีประชุมทราบ กล่าวคือ ประธานท่ีประชุมจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

ท่ีก าหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนนในมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การออกเสียง

เลือกต้ังกรรมการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ซ่ึงระบุว่า เว้นแต่ท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อ 17 ให้ท่ีประชมุ 

ผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน

เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสงูสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ท่ีได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 

  

การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ 

การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านัน้ จากนั้น จะน าคะแนนเสียงดังกลา่ว 

หักออกจากจ านวนเสียงท้ังหมดท่ีเข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนั้นๆ 

  
ในกรณีท่ีมีค าถามและไม่ได้ตอบในท่ีประชุม บริษัทฯ จะตอบค าถามไว้ในรายงานการประชุม 
 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ  เข้าร่วมการประชุม 

เพ่ือดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมท้ังท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบการนับ

คะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนส าหรับการพิจารณาวาระการประชุมในครั้งนี้ ประธานฯ จึง

ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระท่ีก าหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2563 และรายงานการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2563  

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2563 และรายงาน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ จึง

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

 

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2563 และรายงานการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้  
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จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 4,951,532,447 หุ้น (ขณะด าเนินการประชุม มี

ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพ่ิม) ไม่มีผู้ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติท่ีประชุมเป็นดังนี้ 
เห็นด้วย 4,951,532,447 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR 

Code ท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว
แล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จงึขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือรับทราบ จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางชื่นกมล  

ตรีสุทธาชีพ Chief Financial Officer สรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ให้ท่ีประชุมทราบ 

 
Chief Financial Officer แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) (“กลุ่ม JAS”)

ในปี 2563 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2563 หัวข้อ “การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” โดยมีสาระส าคัญสรุป

ได้ดังนี้ 

 
รายได้ 

 ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 19,237 ล้านบาท เม่ือเทียบกับรายได้รวมในปี 2562 ลดลงคิดเป็นร้อยละ 45  โดย

รายได้รวมในปี 2562 รวมก าไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“JASIF” /  

“กองทุนฯ”) จ านวน 13,975 ล้านบาท ก าไรจากการขายเงินลงทุนใน JASIF จ านวน 1,732 ล้านบาท และก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

จ านวน 532 ล้านบาท   
 

รายได้จากการขายและการบริการ 

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ จ านวน 18,662 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 เม่ือเทียบกับปี 2562  

รายได้จากการขายและบริการแยกตามประเภทของกลุ่มธุรกิจเป็นดังนี้ 

- รายได้จากธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตทีวี ในปี 2563 อยู่ท่ี 17,587 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94 

ของรายได้จากการขายและบริการรวม  โดยเม่ือเทียบกับปี 2562 รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เนื่องจากจ านวนลูกค้า

ท่ีใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ 3BB เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 จ านวนลูกค้าเพ่ิมขึ้นสุทธิ (Net Additional 

Subscriber) อยู่ท่ีประมาณ 238,000 ราย (ยอดสุทธิหลังตัดหนี้สูญในปี 2563 จ านวนประมาณ 76,000 ราย) ท าให้ ณ สิ้นปี 2563 

ลูกค้าท่ีใช้บริการของ 3BB มีจ านวนประมาณ 3.42 ล้านราย ในจ านวนนี้เป็นลูกค้าท่ีใช้บริการ FTTx จ านวนประมาณ 2.46 ล้านราย 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 60 ณ สิ้นปี 2562 

-   ส าหรับธุรกิจให้บริการโครงข่ายคมนาคม ในปี 2563 รายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 871 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 เม่ือเทียบกับ

ปี 2562  

-  ธุรกิจงานจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม  ในปี 2563 รายได้จากการขายและบริการอยู่ท่ี 86 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 100 เม่ือเทียบกับปี 2562 เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นในส่วนของรายได้จากการขายและบริการของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ 

จ ากัด (มหาชน) (“JTS”) และส าหรับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ รายได้จากการขายและบริการในปี 2563 อยู่ท่ี 118 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 

2562 ลดลงร้อยละ 17 

 
รายได้อื่นๆ 
ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้อื่นๆ รวมจ านวน 575 ล้านบาท ประกอบไปด้วยรายได้ค่าบริหารดูแลและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน

เส้นใยแก้วน าแสงให้แก่ JASIF จ านวน 390 ล้านบาท รายได้ทางการเงินจ านวน 32 ล้านบาท และอื่นๆ จ านวน 153 ล้านบาท เม่ือเทียบ

กับปี 2562 ซ่ึงรายได้อื่นๆ อยู่ท่ี 958 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 40  
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ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิรวม 3,126 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 ซึ่งมีผลก าไรสุทธิ 7,265 ล้านบาท (ท้ังนี้ ก าไรสุทธิ

ในปี 2562 ได้รวมก าไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนฯ ก าไรจากการขายเงินลงทุน JASIF และก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน) ขาดทุนสุทธิ

ในปี 2563 เป็นผลมาจาก 

1) ค่าเช่าเส้นใยแก้วน าแสง JASIF ท่ีเพ่ิมขึ้นจากการขายสินทรัพย์เพ่ิมเติมให้แก่กองทุนฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยในปี 2563 มี

การบันทึกค่าเช่าดังกล่าวเต็มปี 

2) การเริ่มบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่องสัญญาเช่า ในปี 2563 ส่งผลให้ต้องบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าและ

สนิทรัพย์สิทธิการใช้ส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงาน โดยในแต่ละงวดจะรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายและค่าเสื่อมราคาในงบก าไรขาดทุน (จากเดิมค่า

เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานจะถูกบันทึกเป็นต้นทุนขายและบริการหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน) โดยในส่วนของผลกระทบหลักๆ 

ต่องบการเงินจากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัตินั้น จะเป็นในส่วนของสญัญาเช่าหลัก (ร้อยละ 80 ของ 

OFC) ท่ีบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) (“TTTBB”) ท ากับ JASIF โดยในปี 2563 TTTBB บันทึกค่าเสื่อมราคา-

สินทรัพย์สิทธิการใช้ และดอกเบ้ียจ่าย ในงบก าไรขาดทุนในปี 2563 รวมจ านวน 8,608 ล้านบาท จากเดิมจะบันทึกเป็นค่าเช่า OFC ใน

ต้นทุนขายและบริการ จ านวน 7,039 ล้านบาท  

3) ต้นทุนธุรกิจ IPTV เพ่ิมขึ้น 

 
ฐานะการเงิน 
สินทรัพย์ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 99,747 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 43 เม่ือเทียบกับปี 2562 ในจ านวน

นี้เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 5,260 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 81 เม่ือเทียบกับปี 2562 หลักๆ เนื่องจาก 

-  เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลดลงจ านวน 21,881 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดใช้ไปในการลงทุน

ในอุปกรณ์ส าหรับการขยายโครงข่ายของบริษัทย่อย ประมาณ 2,190 ล้านบาท จ่ายคืนหนี้สิน  (ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาว

จากธนาคาร เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ เจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จ่ายช าระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า) และดอกเบ้ียจ่าย 

รวมจ านวน 11,615 ล้านบาท นอกจากนี้ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คิดเป็นเงินรวมจ านวน 

14,440 ล้านบาท หักกลบกับเงินรับสุทธิจากการด าเนินงาน จ านวน 2,212 ล้านบาท เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนจากการแปลงสภาพ

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“JAS-W3”) จ านวน 1,320 

ล้านบาท เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร รวมจ านวน 1,060 ล้านบาท และเงินปันผลรับ

จาก JASIF จ านวน 447 ล้านบาท ในระหว่างปี ด้วย 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีจ านวน 33,508 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 ของสินทรัพย์รวม ลดลงประมาณร้อยละ 6  จากสิ้นปี 2562 

เนื่องจากการตัดค่าเสื่อมราคาของอาคาร อุปกรณ์ โดยในระหว่างปี 2563 บริษัทย่อยได้ลงทุนขยายโครงข่ายเส้นใยแก้วน าแสง (Fiber 

Optic) ให้ขยายพ้ืนท่ีให้บริการและพัฒนาโครงข่ายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงลงทุนในธุรกิจ IPTV 

เพ่ือให้บริการด้านคอนเทนต์เพ่ือมาต่อยอดธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต  

 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  
จากการเริ่มบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่องสัญญาเช่า ในปี 2563 ซ่ึงก าหนดให้ผู้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์และรับรู้

หนี้สินตามสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เข้ามาในงบการเงิน ท้ังนี้  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ในฐานะผู้ เช่า

ได้มีการท าสัญญาเช่าสินทรัพย์เพ่ือใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องบันทึกสินทรัพย์ 

สิทธิการใช้ จ านวน 55,694 ล้านบาท (ในจ านวนนี้ เป็นการบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่าของ JASIF ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับท่ี 16 จ านวน 54,593 ล้านบาท) 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ณ สิ้นปี 2563 อยู่ท่ี 5,285 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 875 ล้านบาท โดยเป็นการลดลงจากเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วม (JASIF) ซ่ึงในงบการเงินรวมจะแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ าประกัน และ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ อีกจ านวนหนึ่ง  
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หนี้สิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมท้ังสิ้นจ านวน 94,791 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 95 เม่ือเทียบกับปี 2562 

โดยจ าแนกเป็น 

หนี้สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สินระยะยาว หนี้สินตามสัญญาเช่า และส ารองประกันรายได้ค่าเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี) ณ สิ้นปี 

2563 อยู่ท่ี 6,650 ล้านบาท ลดลงจ านวน 4,784 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2562  โดยรายการหลักๆ ท่ีลดลงคือภาษีเงินได้ค้างจ่าย ซ่ึง

ลดลงจ านวน 5,762 ล้านบาท จากการช าระภาษีเงินได้ของก าไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนของ TTTBB ซ่ึงเม่ือหักกลบกับหนี้สิน

หมุนเวียนท่ีเพ่ิมขึ้นจากการด าเนินงานปกติ เช่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น สุทธิแล้วท าให้หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยลดลงจ านวน 4,784 ล้านบาท 

 

หนี้สินระยะยาว (รวมหนี้สินระยะยาวจากธนาคาร เจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์)  ณ สิ้นปี 2563 อยู่ท่ี 

5,592 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2562 จ านวน 1,425 ล้านบาท เนื่องจากการช าระคืนหนี้ในระหว่างปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ สิ้นปี 2563 อยู่ท่ี 56,453 ล้านบาท ในจ านวนนี้เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับท่ี 16 จ านวน 55,633 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่า OFC หลักของ TTTBB  
 

ส ารองประกันรายได้ค่าเช่า (เป็นการต้ังส ารองหนี้สินตามเงื่อนไขของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่ากับ JASIF ส าหรับ OFC จ านวนร้อยละ 20 

ของ OFC ท้ังหมด) ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ 23,655 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 2,707 ล้านบาท จากการตัดจ าหน่ายส ารองดังกล่าว 

โดยรายการดังกล่าวแสดงหักกลบไว้ในต้นทุนค่าเช่าเส้นใยแก้วน าแสงกับ JASIF   

 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ 2,442 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 460 ล้านบาท หลักๆ มาจากประมาณการหนี้สิน

จากการกลับค าพิพากษาของศาลฎีกา ซ่ึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจ้าหนี้ครบท้ัง 5 รายแล้ว  จึงได้

บันทึกรายการหนี้สินเพ่ิมเติมไว้ในเจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 4,956 ล้านบาท ประกอบด้วย 

- ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแล้วจ านวน 4,296 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปี 2562 จ านวน 214 ลา้นบาท จากหุ้นเพ่ิมทุนจากการ

แปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ JAS-W3 ซ่ึงใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ (JAS-W3) ได้ครบก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายใน

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563  

- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จ านวน 9,029 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ านวน 1,268 ล้านบาท จากการบันทึกส่วนต่างของราคา 

แปลงสภาพ JAS-W3 กับราคาพาร์ (0.50 บาท) 

-  ขาดทุนสะสมจ านวน 9,669 ล้านบาท ในจ านวนนี้ เป็นส ารองตามกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จ านวน 1,591 ล้านบาท และ

ขาดทุนสะสมยังไม่จัดสรร จ านวน 11,259 ล้านบาท   

 

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนช าระแล้วท้ังสิ้นจ านวน 8,592.8 ล้านหุ้น และมีใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญท่ีหมดสภาพไปโดยไม่ได้มีการ

ใช้สิทธิแปลงสภาพ จ านวน 950.1 ล้านหน่วย 

 
ในระหว่างปี 2563 มีเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้น สรุปได้ดังนี้ 

วันท่ี 23 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 มีมติในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ JAS-W3 ดังนี้   

- อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของ JAS-W3 จ านวน 76,762,315 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จ านวน 4,777,685,533 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 4,854,447,848 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 

153,524,630 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดังกล่าว  

- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 153,524,630 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญ

เพ่ิมเติมส าหรับรองรับการใช้สิทธิของ JAS-W3  
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วันท่ี 9 เมษายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2562 (แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID–19) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

ท้ังหมดจ านวน 8,314,955,764 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.48 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 12,306,134,530.72 บาท  

 

วันท่ี 20 เมษายน 2563 บริษัทฯ มีการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ JAS-W3 เนื่องจากจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 80 ของ

ก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี โดยมี

การปรับราคาใช้สิทธิจาก 3.605 บาทต่อหุ้น เป็น 3.392 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิจาก 1 หน่วย : 1.192 หุ้น เป็น 1 หน่วย : 

1.267 หุ้น 

 

วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ จากก าไร

สะสมยังไม่จัดสรร ณ 31 มีนาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญท้ังหมดจ านวน 8,314,955,764 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมจ่ายเงิน

ปันผลท้ังสิ้นจ านวน 415,747,788.20 บาท 

 

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ แจ้งก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ของ JAS-W3 และขอพักการซ้ือขายใบส าคัญแสดงสิทธิ JAS-W3 

ซ่ึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เป็นวันพ้นสภาพของ JAS-W3  

 

วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 มีมติอนุมัติให้ให้ปิดบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ท่ีไม่ได้มีการ

ประกอบกิจการเป็นเวลานาน จ านวน 2 บริษัท คือ  

- บริษัท แจ้งวัฒนะ แพลนเนอร์ จ ากดั  

- บริษัท เทเลคอม เค เอส ซี จ ากัด  และได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2563  

 

วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ จากก าไร

สะสมยังไม่จัดสรร ณ 30 กันยายน 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญท้ังหมดจ านวน 8,592,816,071 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวม

จ่ายเงินปันผลท้ังสิ้นจ านวน 1,718,563,214.20 บาท 

 

วันท่ี 15 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 มีมติดังต่อไปนี้ 

- อนุมัติให้บริษัทฯ กู้ยืมเงินในวงเงิน 325 ล้านบาท จาก JTS ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 

50.91 ระยะเวลากู้ยืมเงิน 12 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 12 เดือน รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ในกิจการ 

- แต่งตั้งนายสมบุญ พัชรโสภาคย์ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายพิชญ์ โพธารามิก โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าวาระท่ี 

ยังเหลืออยู่ของนายพิชญ์ โพธารามิก  

-  รับทราบการลาออกของนางสาวสายใจ คีตสิน จากการเป็นกรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จัดก ารใหญ่ 

และมอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาไปด าเนินการสรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป 

- แต่งตั้งนายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล กรรมการบริษัท เข้าด ารงต าแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แทนนางสาวสายใจ คีตสิน   

 
เม่ือ Chief Financial Officer รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 จบลงแล้ว รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้แถลง

ให้ท่ีประชุมทราบถึงการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2564  เพ่ือเป็นการ Update ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงแนวโน้มธุรกิจของกลุ่ม

บริษัทฯ ความสรุปได้ ดังนี้  
I. การด าเนินงานท่ีส าคัญ (Operational Highlight) ของธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และคอนเทนต์ ในปี 2563 ต่อเนื่องมา

จนถึงปี 2564 :   

  การปรับ Position การด าเนินงานภายใต้แนวคิด “3BB เป็นเพ่ือนในยคุดิจิทัล” (“3BB is your digital companion”)  : 

ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้เริ่มด าเนินการปรับ position ของกลุ่ม JAS จากเดิมท่ีเป็นผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม (Telecom 

Provider) เพียงอย่างเดียว มาเป็น “Telecom & Media Company” ภายใตแ้นวคิด “3BB is your digital companion.” โดยมี

เป้าหมายท่ีจะเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ดีท่ีสุด ควบคู่ไปกับการเป็นผู้ให้บริการคอนเทนต์ระดับพรีเมียม และบริการ 

Smart home solution ท่ีตอบโจทย์การใช้ชีวิต (Lifestyle) ของลูกค้าทุกกลุ่ม  
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ส าหรับธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง การออกแพ็กเกจ 3BB GIGA 

Fiber ท่ีมีความเร็วขั้นต่ า 1Gbps เม่ือต้นปี 2563 ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ส่งผลให้ยอดผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูง ณ สิ้นปี 2563 เพ่ิมขึ้นมาอยู่ที่ 3.42 ล้านราย ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ประมาณ 238,000 ราย ในขณะท่ีในด้านธุรกิจ

คอนเทนต์  3BB ได้ออกแพ็กเกจ GIGATAINMENT เม่ือเดือนมีนาคม 2563 เพ่ือให้ลูกค้า GIGA Fiber สามารถรับชม Video 

on Demand จาก HBO GO และMONOMAX ได้ โดยเสียค่าบริการเพ่ิมอีกเพียง 39 บาทต่อเดือนเท่านั้น  ท้ังนี้ ณ ไตรมาส 3 ปี 

2563 บริษัทมียอดผู้ใช้งานแพ็กเกจ GIGATAINMENT อยู่ท่ี 131,000 ราย ต่อมาในไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 (เม่ือวันที่ 26 

พฤศจิกายน 2563) บริษัทได้ออกแพ็กเกจใหม่ชื่อว่า 3BB GIGATV เพ่ือทดแทนแพ็กเกจ GIGATAINMENT เดิม ซ่ึงจาก

แพ็กเกจใหม่นี้ ลูกค้าสามารถรับชมคอนเทนต์บนจอทีวีขนาดใหญ่ ท่ีมีความคมชัดระดับ 4k ผ่านกล่อง Android TV หรือจะเลอืกดู

ผ่าน PC แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ ได้ทุกที ่ ทุกเวลา  เพียงเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมอีก 100 บาท จากแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตปกติท่ีใช้

งานอยู่ ก็จะสามารถรับชมคอนเทนต์ระดับพรีเมียมได้ครบถ้วน แพ็กเกจนี้ จึงได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก  

 

ส าหรับธุรกิจ SmartHome คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในปี 2564 ภายใต้ชื่อ “3BBGIGAHome”  ซ่ึงจะรวมผลิตภัณฑ์ด้าน Home 

Security และ IoT มาให้ลูกค้าได้เลือกใช้ โดยลูกค้าจะได้รับบริการท้ังการติดต้ัง และดูแลรักษา โดยช่างท่ีมีประสบการณ์ของ 3BB 

จึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องการบริการหลังการขาย  นอกจากนี้ เม่ือจ านวนลูกค้า 3BB GIGATV เพ่ิมมากขึ้น ในอนาคต บริษัท 

ยังสามารถท่ีจะสร้างรายได้เสริมจากบริการ Home Shopping และ Targeted Advertising ได้อีกด้วย 

 

 3BB GIGATV เป็นความบันเทิงที่เข้าใจคนไทย  :  แนวคิดของ 3BB GIGATV คือ “ความบันเทิงที่เข้าใจคนไทย” ดังนั้น 

ภายในกล่อง 3BB GIGATV จึงอัดแน่นไปด้วยคุณภาพในหลายๆ ด้าน ท้ังช่องดิจิทัล ทีวี และ ชอ่งดาวเทียม ท่ีบริษัทได้น า

สัญญาณโทรทัศน์มาส่งผ่านระบบใยแก้วน าแสง ท าใหไ้ด้ภาพคมชัดระดับ HD โดยทีลู่กค้าไม่ต้องติดจาน หรือเสาโทรทัศน์ ก็

สามารถรับชมความบันเทิงต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดปัญหาการจูนช่อง หรือปัญหาการรับชมในขณะฝนตกแต่อย่างใด 

นอกจากนี้ ยงัมชี่องพรีเมียม ซ่ึง 3BB TV ได้ร่วมมือกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์ อาทิ MONO ซ่ึงช่วยคัดสรรช่อง

คุณภาพเพ่ือน าเสนอให้แก่ลูกค้ามากถึง 30 ช่อง ครอบคลุมช่อง Exclusive จาก HBO ช่องภาพยนตร์อื่นๆ รวมถึงช่อง ซีรีส์ 

การ์ตูน กีฬา วาไรต้ี สารคดี และช่องข่าว อย่างครบถ้วน ส าหรับบริการ Video on Demand บริษัทร่วมมือกับ HBO GO  

และ MONOMAX เพ่ือให้ลูกค้า 3BB GIGATV สามารถรับชมคอนเทนต์ระดับพรีเมียมจาก Hollywood และ Asia ผ่าน 

แอปพลิเคชันได้อย่างครบครัน หรือหากต้องการรับชม Youtube, Line TV, WeTV ก็สามารถท าได้บนแพลตฟอร์มเดียว 

นอกจากนี้ ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับ Netflix และ iQiYi (ไอฉีอี้) เพ่ือน ามาให้บริการในกล่อง 3BB GIGATV ในอนาคต

อีกด้วย   Feature หลักอีกอย่างหนึ่งที่บริษัทให้บริการในกล่อง 3BB GIGATV คือ “Karaoke at home” ท้ังนี้  

เพ่ือตอบโจทย์ลูกค้าชาวไทยที่ชื่นชอบการร้องเพลง โดยปัจจุบัน บริษัทได้ร่วมมือกับ Warner Music และ Metro Record โดย 

อยู่ระหว่างการเจรจาเพ่ือเพ่ิมเพลงในกล่อง 3BB GIGATV ให้มากขึ้น  

-  เปรียบเทียบแพ็กเกจ 3BB GIGATV กับ แพ็กเกจของคู่แข่ง  : หากเปรียบเทียบแพ็กเกจ 3BB GIGATV 

กับคู่แข่ง จะพบว่ามีความแตกต่างกันท้ังด้านตัวกล่อง และความคุ้มค่าของเนื้อหา กล่าวคือ ตัวกล่องของ 3BB GIGATV เป็น

ระบบ Android TV ท่ีควบคุมมาตรฐานโดย Google ในขณะท่ีคู่แข่งบางรายยังคงใช้ระบบ AOSP ซ่ึงผู้ให้บริการต้องพัฒนาและ

ควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ท้ังหมดเอง ซ่ึงจะให้ความเสถียรท่ีแตกต่างกัน ส าหรับความคุ้มค่าของเนื้อหานั้น 3BB GIGATV  มี

คอนเทนต์ระดับพรีเมียมท่ีหลากหลายจากท้ัง HBO GO และ MONOMAX อีกท้ังยังมี OKE พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า โดยท่ี

มูลค่าเต็มของแพ็กเกจบริการอยู่ท่ี 1,598 บาทต่อเดือน แต่บริษัทขายให้แก่ลูกค้าท่ีราคา 700 บาทต่อเดือน ราคาเดียว ตลอด

ระยะเวลา 2 ปี  ในราคานี้ ลูกค้าจะได้รับท้ังบริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว 1000/500 Mbps และคอนเทนต์ระดับพรีเมียม 

รวมท้ังกล่องทีวี ท่ีรองรับความคมชัดในระดับ 4k ซ่ึงนับว่าคุ้มค่ามาก เม่ือเทียบกับบริการของคู่แข่งในตลาด  

-  โปรโมชั่นของ 3BB GIGATV ในปี 2564 :  ในปี 2564 นี้ 3BB ได้เสนอโปรโมชั่นใหม่ให้แก่ท้ังลูกค้ารายใหม่และ

ลูกค้ารายเดิมได้เลือก โดยลูกค้าจ่ายเพียง 700 บาทต่อเดือน ก็จะได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว 1000/500 Mbps พร้อม

ด้วยกล่อง Android TV และคอนเทนต์ระดับพรีเมียม อย่างครบถ้วน รวมถึงบริการ Video on Demand จาก HBO GO และ 

MONOMAX เป็นระยะเวลา 2 ปี  ซ่ึงขณะนี้ แพ็กเกจดังกล่าวได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

-  แนวโน้มของ 3BB GIGATV : ก่อนท่ี 3BB จะให้บริการ GIGATV บริษัทได้ให้บริการ GIGATAINMENT ท่ีลูกค้า

สามารถดูคอนเทนต์ HBO GO และ MONOMAX ผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ และ แท็บเล็ต หรือผ่านเว็บ  

เบราเซอร์ ใน PC โดยเริ่มให้บริการต้ังแต่เดือนมีนาคม 2563 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2563 โดยมีลูกค้าท้ังสิ้นจ านวน 

140,000 ราย ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2563 บริษัทเริ่มให้บริการ GIGATV ซ่ึงลูกค้าสามารถดูพรีเมียมคอนเทนต์บนจอ
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ทีวีผ่านกล่อง Android TV ได้ ท าให้ยอดผู้ใช้บริการ GIGATV เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกระท่ัง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564 

บริษัทมีจ านวนผู้ใช้บริการ 3BB GIGATV  (รวม GIGATAINMENT) เพ่ิมขึ้นเป็น 280,000 ราย ท้ังนี้ บริษัทมีเป้าหมายว่า 

ภายในปี 2564 บริษัทจะมีลูกค้า 3BB GIGATV ท้ังสิ้นจ านวน 1 ล้านราย อย่างไรก็ตาม ปัญหาส าคัญของ 3BB GIGATV คือ

การขาดแคลน Chip set  ท่ีใช้ในการผลิตกล่อง ซ่ึงท าให้การส่งมอบกล่อง Android TV จากผู้ผลิตไม่ทันความต้องการของ

ลูกค้าท่ีเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ขณะนี ้ บริษัทมีลูกค้าค้างติดต้ังอยู่ประมาณ 20,000 ราย   ส าหรับสถิติการใช้งานนั้น ในช่วงท่ี

บริษัทให้บริการ  GIGATAINMENT ยอดการรับชมรายการของลูกค้าท่ีดูคอนเทนต์มีจ านวนประมาณ 1.2 ล้านวิว แต่ภายหลัง

จากท่ีมีกล่องดูทีวีแล้ว ยอดวิวรวมมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเป็น 30.19 ล้านวิว ซ่ึงถือว่าสะท้อนถึงความพึงพอใจของลูกค้า (Customer 

engagement) ท่ีดีมาก ในขณะเดียวกัน เวลาเฉลี่ยในการรับชมก็เพ่ิมขึ้นด้วย กล่าวคือ เพ่ิมขึ้นจาก 4:25 ชั่วโมง เม่ือปลายปี 

2563 เป็น 5:18 ชั่วโมง ในปัจจุบัน  

 

II. กลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy) ส าหรับปี 2564  :   
การขายสินทรัพย์เข้ากองทุน JASIF ในปลายปี 2562 ท าให้กลุ่ม JAS มีภาระจ่ายค่าเช่ากองทุนฯ เพ่ิมมากขึ้น ในขณะท่ีการแข่งขันใน

ตลาดบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตทวีความรุนแรงขึ้นมากในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้การเติบโตของรายได้จากธุรกิจบรอดแบนด์

อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นอย่างช้าๆ ประกอบกับสภาพเศรฐกิจท่ีชะลอตัวลงจากการระบาดของ  COVID-19 บริษัทฯ จึงได้ปรับแผนกลยุทธ์

ในปี 2564 เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้ 

1. Operation Strategy : บริษัทฯ พยายามจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2564 บริษัทฯ 

จะด าเนินการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายการด าเนินงานลงจากปี 2563 ให้ได้ประมาณ 350 -750 ล้านบาท และลดงบประมาณ 

การลงทุนลงจากปี 2563 ประมาณ 700 - 1,000 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นให้มีขั้นตอนการท างานแบบอัตโนมัติ 

(Process automation) ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ท้ังงานท่ีเป็นรูปแบบ Customer facing และการด าเนินงานภายใน 

เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ และสามารถลดจ านวนพนักงานลงได้บางส่วน 

2. Home Broadband Strategy : กลยุทธ์ในตลาด Home Broadband ส าหรับปี 2564 จะมุ่งเน้นการลดการยกเลิกใช้บริการ 

(Churn) และการเพ่ิม ARPU จากบริการเสริม ท้ังนี้ เนื่องจากปัจจุบัน ลูกค้าใหม่มักจะมี ARPU เฉลี่ยต่ ากว่าลูกค้า 3BB เดิม 

ดังนั้น การปล่อยให้ลูกค้ายกเลิกบริการต่อไปเรื่อย ๆ จะส่งผลท าให้การเติบโตของรายได้ช้ากว่าการเติบโตของจ านวนผู้ใช้บริการ 

และท าให้ Blended ARPU ลดลง ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงพยายามลดอัตราการยกเลิกบริการ (Churn rate) โดยการออกแพ็กเกจท่ีจะ

ท าให้ลูกค้าอยู่กับบริการนานขึ้น และเน้นเรื่อง MultiPlay หรือ FMC เป็นส าคัญ นอกจากนี้ บริษัทจะเร่งด าเนินการเปลี่ยนลูกค้า 

FTTx  ท่ีใช้บริการแพ็กเกจ 700 บาท ขึ้นไป มาใช้แพ็กเกจ 3BB GIGATV ฟรี โดยแลกกับสัญญา 24 เดือน ให้มากขึ้น โดย

ต้ังเป้าหมายลูกค้า ณ สิ้นปี ไว้ท่ีจ านวน 800,000 - 1,000,000 ราย   Home Broadband Strategy ของบริษัท ในปี 2564 ยัง

รวมถึงกลยุทธ์การเพ่ิม APRU โดยการเสนอบริการเสริมต่าง ๆ  อาทิ  IP Camera, Cloud backup, OTT และ Karaoke ให้แก่

ลูกค้า รวมถึงการเพ่ิมช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ผ่าน Targeted Advertising และ Targeted Home Shopping ด้วย 

3. Corporate Client Strategy   : ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้าองค์กร (Corporate client) เพียง 900 ล้านบาทต่อ

ปี คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของรายได้รวม ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีน้อยเกินไป เม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น ในปี 2564 

บริษัทฯ จึงขยับเป้าหมายของรายได้จากลูกค้าองค์กรให้สูงขึ้นจากเดิม เป็นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม โดย 

3.1 ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  โดยการรวม JTS เข้ากับบริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (“ JasTel”)  โดย

มุ่งหมายให้ท้ัง 2 บริษัทร่วมกันให้บริการ และพัฒนาโซลูชั่น ส าหรับลูกค้าองค์กร (Corporate Solution) ให้มีความ

หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น โดยในระยะสั้น จะมุ่งเน้นไปท่ีบริการวงจรเช่าสื่อสัญญาณ

ความเร็วสูงระหว่างประเทศ (International Private Leased Circuit  หรือ “IPLC”) ท่ี JasTel มีประสบการณ์และด าเนินการ 

ได้ดี ประกอบกับมีต้นทุนท่ีแข่งขันได้ดีมาก รวมท้ังมี Marginal profit ค่อนข้างสูง และส าหรับในระยะยาว จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับ 

Innovative business solution ซ่ึงอาศัยเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คลาวด์ IoT และระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ เป็นต้น  

3.2 ขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศต่าง ๆ ในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

นอกเหนือไปจากลูกค้าต่างประเทศปัจจุบันของ JasTel  

3.3 มุ่งเน้นบริการ Data Center และ คลาวด์ ซ่ึงบริการคลาวด์ เป็นตัวสร้าง Exit barrier ท่ีดี ท าให้กลุ่มลูกค้าองค์กร 

บอกเลิกบริการกับบริษัทได้ยาก 

3.4 เพ่ิมบริการอื่นๆ ท่ีตอบโจทย์ลูกค้าท่ัวไป และลูกค้าองค์กร เช่นบริการ IoT, Telehealth และ Fintech 
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4. กลยุทธ์ส าหรับบริการ 3BB บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต  :  ท่ีผ่านมา 3BB เน้นขายบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต

คุณภาพสูงเป็นหลัก แต่เนื่องจาก ตระหนักว่าบริการอินเทอร์เน็ตอาจถูกทดแทนได้ง่าย บริษัทจึงพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

วงจรอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านบริการเสริมอื่น ๆ เช่น 3BB GIGATV เป็นต้น ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่บริษัท และเป็น

การสร้าง Exit barrier ให้เพ่ิมขึ้นไปด้วยในขณะเดียวกัน  บริษัทต้ังเป้าหมายท่ีจะเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในตลาด

ลูกค้าท่ัวไป ควบคู่ไปกับการให้บริการคอนเทนต์ความบันเทิงระดับโลก  (World-class entertainment content) ท่ีมีบริการหลังการ

ขายที่ดีท่ีสุด  
 

ส าหรับการให้บริการแก่ลูกค้าองค์กร นั้น นอกจากให้บริการการเชื่อมต่อ (Connectivity) แล้ว บริษัทยังมีเป้าหมายท่ีจะให้บริการ

เสริมในด้านโซลูชั่นต่าง ๆ แก่ลูกค้าองค์กรด้วย ซ่ึงการผนวก JTS และ JasTel เข้าด้วยกันจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในด้าน

การให้บริการโซลูชั่นท่ีครบวงจรให้แก่ลูกค้าได้มากขึ้น 

 

5. Ecosystem ของ JAS   : Ecosystem เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้กลยุทธ์ท่ีวางไว้ประสบผลส าเร็จ  Ecosystem 

ของ JAS แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

-   แบรนด์ 3BB   : เน้นลูกค้าครัวเรือนภายใตแ้นวคิด “Digital Companion” หรือ “เพ่ือนในยุคดิจิทัล” ท่ี

จะท าใหเ้ทคโนโลยีเป็นเรื่องง่าย และสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าของ 3BB มากท่ีสุด บริษัทจึงร่วมกับพันธมิตรเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์

ต่างๆ ให้ตอบโจทย์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 

  GIGA Fiber  >  บริษัทเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรายแรกท่ีก าหนดความเร็วขั้นต่ าท่ี 1 Gbps 

  GIGASim   >  3BB ร่วมกับ DTAC ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ SIM และก าลังจะเพ่ิมบริการไปยังกลุ่มลูกค้า 

    Postpaid ของ DTAC ด้วย  

 GIGATV   >  บริษัท ทรี บีบี ทีวี (“3BB TV”) ด าเนินการร่วมกับ KT Corporation (“KT”)  และ

ผู้ประกอบการด้านคอนเทนต์ (Content provider) ซ่ึงได้แก่ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากัด 

(มหาชน) (ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทโมโน เน็กซ์ จ ากัด (มหาชน)) (“MONO”)  และ 

HBO GO ในการใหบ้ริการ IPTV  

และในอนาคตจะมีบริการ  GIGAHome ให้บริการ Home Security และ IoT ท่ีจะท างานร่วมกับกล่อง GIGATV ท่ีสามารถ

สั่งงานอุปกรณ ์IoT ภายในบ้านได้ บริษัทมีพันธมิตรในส่วนนี้หลายราย ซ่ึงรวมถึง KT ด้วย 

-  แบรนด์ JTS   : มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าองค์กร Business Solutions และการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ (International  

connectivity) กล่าวคือ ในขณะท่ี 3BB เน้นให้บริการการเชื่อมต่อภายในประเทศ  JasTel ซ่ึงรวมกับ JTS มีจุดแข็งคือ การ

เชื่อมต่อนอกประเทศ ท้ังในภูมิภาคเอเชีย และท่ัวโลก การรวม JasTel และ JTS เข้าด้วยกัน จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในด้าน 

โซลูชั่น ท่ีจะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าองค์กรมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโซลูชั่นท่ีเกี่ยวกับคลาวด์ หรือ Data center      ส าหรับบริการ 

IPCL และบริการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศ (International Internet Gateway หรือ “IIG”) นั้น JasTel มีพันธมิตรท่ี

เป็นผู้ให้บริการ Tier 1 หลายราย เช่น Singtel, PCCW และ NTT นอกจากนี้ ในส่วนของ Total solution JTS ก็มีพันธมิตร

ระดับโลก ซ่ึงได้แก่ Dell และ Cisco ยิ่งไปกว่านั้น JTS ได้ท าบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : “MOU”) 

กับ KT ในการสร้าง Hyperscale Data Center เพ่ือรองรับลูกค้าท่ีเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลก (Global Cloud Provider) 

และได้ร่วมกับ Digital Ocean ในการให้บริการคลาวด์ ท่ีผ่านมา บริษัทได้ทดลองท า Telehealth ร่วมกับหน่วยงานรัฐและ

เอกชนหลายราย ในอนาคต JTS จะเน้นการให้บริการ IoT, Blockchain, AI และ Big Data มากขึ้น แก่ท้ังลูกค้าองค์กร และ

ลูกค้าท่ัวไป 

 

III. สรุปแนวโน้มการด าเนินธุรกิจ (Business outlook) ของกลุ่ม JAS ในปี 2564 :   

  การด าเนินธุรกิจของกลุ่ม JAS   : บริษัทฯ คาดการณ์ว่ารายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2564 จะเพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา

ประมาณร้อยละ 3 – ร้อยละ 10 โดยมี Growth driver ซ่ึงมาจากกลุ่ม Enterprise ท้ังจาก B2B และ B2G  นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่า 

Blended ARPU ของลูกค้าบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตจะค่อยๆ ปรับตัวเพ่ิมขึ้น อันเป็นผลมาจากรายได้ท่ีเพ่ิมขึ้นของบริก าร 3BB 
GIGATV และ บริการ FMC 

 

บริษัทฯ มีแผนท่ีจะควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการให้บริการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น โดยในช่วง 2-3 ปี นับจากนี้ บริษัทฯ 

ต้ังเป้าหมายท่ีจะลดค่าใช้จ่ายลงจากเดิมในปี 2563 ประมาณปีละ 1,000 ล้านบาท โดยในปี 2564 คาดว่าจะลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้
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ประมาณ 350 - 750 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายท่ีจะลดลงได้ส่วนใหญ่จะเป็นค่าธรรมเนียม USO (USO Fee) ค่าธรรมเนียมส าหรับ

ใบอนุญาต (License Fee) ภาษี ค่าวงจรเช่า ค่าเช่าสถานที ่ค่าไฟฟ้า ค่าน้ ามัน และผลประโยชน์ส าหรับพนักงานบางส่วน  

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนท่ีจะควบคุมงบประมาณส าหรับการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยต้ังเป้าหมายว่า ในช่วงปี 2564-

2566 จะลดงบประมาณการลงทุนลงมาให้เหลือประมาณปีละ 3,000 ล้านบาท โดยส าหรับในปี 2564 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถ 

ลดงบประมาณดังกล่าวได้ประมาณ 700 ล้านบาท - 1,000 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2563 งบประมาณการลงทุนท่ีลดลงส่วนใหญ่เป็น

ผลจากการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายท่ีมีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่นการน าข่ายสายและ Router เก่าท่ีลูกค้ายกเลิก

กลับมาใช้ใหม ่การโยกย้ายปรับปรุงชุมสายจากจุดท่ีมีลูกค้าใช้บริการน้อยไปยังจุดท่ีมีการใช้งานสูงกว่า การปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือ 

โดยจัดซ้ือสินค้าจากผู้ผลิตรายใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการปรับลดงบประมาณส าหรับการลงทุนดังกล่าว จะไม่ส่งผล

กระทบต่อการให้บริการลูกค้าท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน หรือต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาวแต่อย่างใด  

  
บริษัทฯ คาดว่า EBITDA MARGIN ในปี 2564 จะขยับขึ้นไปอยู่ท่ีร้อยละ 66 - 68 

 

บริษัทฯ คาดการณ์ว่า ผลจากการควบคุมค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น จะท าให้กระแสเงินสดของบริษัทฯ มีสภาพคล่องท่ีดียิ่งขึ้น และส่งผล

ให้บริษัทฯ ฟ้ืนตัวจากการขาดทุน ซ่ึงเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 (TFRS 16) ได้เร็ว

ยิ่งขึ้น 

 

ส าหรับคดีพิพาทระหว่างบริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ ากัด (“JSTC”)  กับ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 

(มหาชน) (“NT”) (เดิมชื่อ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)) ท่ีคณะอนุญาโตตุลาการได้ตัดสินให้ JSTC เป็นผู้ชนะคดี โดย NT มี

หน้าท่ีต้องจ่ายเงินต้นจ านวน 2,500 ล้านบาท และดอกเบ้ียอีกกว่า 2,000 ล้านบาท ให้แก่ JSTC นั้น ก็เริ่มมีความชัดเจนและคืบหน้า

ไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยบริษัทฯ คาดว่าท้ังสองฝ่ายจะหาข้อยุติได้ภายในปีนี้ 

 

ภายหลังจากท่ีรักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกล่าวรายงานเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต่อที่ประชุมแล้ว ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรรมการได้เปิดโอกาสให้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงสรุปว่า ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

ในรอบปี 2563 ตามท่ีรายงาน (วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพ่ือทราบ) 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจ าปี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรรมการ แจ้งว่า งบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามท่ีปรากฏใน

หมวดงบการเงิน ของรายงานประจ าปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการ

พิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท แล้ว จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

 

มติท่ีประชุม  :  อนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจ าปี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ

หุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เท่ากับ 4,951,826,047  หุ้น (ขณะด าเนินการประชุมมีผู้

ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพ่ิม) ไม่มีผู้ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติท่ีประชุมเป็นดังนี้ 

 
เห็นด้วย 4,925,454,714 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4674 

ไม่เห็นด้วย 26,371,333 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5325 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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วาระท่ี 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผลประจ าปี 2563 

Chief Financial Officer แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซ่ึงก าหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้ 

เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ท่ัวไปในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี 

 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรท่ีจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุน

ส ารองตามกฎหมาย และเรื่องการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เนื่องจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม โดยบริษัทฯ ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากก าลังซ้ือของ

ลูกค้าท่ีลดลง ดังนั้น เพ่ือเป็นการรักษาสภาพคล่องของกระแสเงินสด และรองรับการลงทุนของบริษัทในกลุ่ม  สมควรท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 

2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 4 ,777,685,533 บาท 

เป็น 4,854,447,848 บาท บริษัทฯ จึงได้ต้ังส ารองตามกฎหมายเพ่ิมอีกจ านวน 7,676,231.50 บาท รวมเป็นการจัดสรรทุนส ารอง

ตามกฎหมายท้ังสิ้นจ านวน 485,444,784.80 บาท (ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ากับ 4,854,447,848 บาท) ครบตามจ านวน 

ขั้นต่ าท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) จึงท าให้ ณ สิ้นปี 2563 ไม่ต้องจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายอีก 

2. งดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 เพ่ิมเติมส าหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลในปี 2563 แล้ว 2 คร้ังดังนี้ 

ครั้งที่ 1  การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2563 จากก าไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร ณ 31 มีนาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญท้ังหมด

จ านวน 8,314,955,764 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมจ่ายเงินปันผลท้ังสิ้นจ านวน 415 ,747,788.20 บาท โดย

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันท่ี 5 มิถุนายน 2563 

ครั้งที่ 2  การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2563 จากก าไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร ณ 30 กันยายน  2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

ท้ังหมดจ านวน 8,592,816,071 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมจ่ายเงินปันผลท้ังสิ้นจ านวน 1,718,563,214.20 บาท 

โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 

รวมจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 คิดเป็นอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 71.94 ของก าไรสุทธิประจ าปี 

2563 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
  

ส าหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2562 และ 2563 บรษิัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุม 

 

เม่ือ Chief Financial Officer ได้แจ้งรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนี้แก่ท่ีประชุมแล้ว นายชูเกียรติ เจียรแสงทอง ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้น

จ านวน 1,190,000 หุ้น มีค าถาม ดังนี้  : “บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรับปีนี้ หรือไม่” 

ประธานฯ ชี้แจงว่า  : “ส าหรับปี 2563 บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติมส าหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี

2563  แต่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจ านวนท้ังสิ้น 2 ครั้ง ในปี 2563 คิดเป็นอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น   คิดเป็นการจ่ายเงิน

ปันผลรวมร้อยละ 71.94 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ”                                                                                                                                                            

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีค าถามอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนี้อีก ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือ

หุ้นพิจารณาอนุมัติ  

 

มติท่ีประชุม  :  อนุมัติไม่จัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติมส าหรับผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดท่ี Chief Financial Officer แจ้งต่อที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 4,951,826,047 หุ้น  ไม่มีผู้ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียง 

ในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติท่ีประชุมเป็นดังนี้ 

เห็นด้วย 4,951,816,047 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 

ไม่เห็นด้วย 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2564 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการแจ้งว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งต้ัง

ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน 

อีวาย จ ากัด (“EY”) ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 
1. นายวัชรินทร์   ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่  6660 

 (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2563) หรือ 
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่  3930 

 (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2557-2561 รวม 5 ปี) หรือ 

3.  นายณัฐวุฒิ   สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 
      (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2562)  

  
ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบ

บัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้  

 

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของ EY ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กร

ต่างๆ เป็นอย่างดี รวมท้ังมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน  

 

ท้ังนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ 

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ 

  

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2564 

เป็นจ านวนไม่เกิน 1,830,000 บาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 50,000 บาท หรือร้อยละ 2.81 (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) จากจ านวน 1,780,000 

บาท ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2563 เนื่องจากผลกระทบท่ีบริษัทฯ ได้รับจากมาตรฐานการบัญชีใหม่ และให้น าเสนอ

ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  

 

ส าหรับค่าบริการอื่นๆ  ในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากส านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการ

ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และส านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด 
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

 

มติท่ีประชุม  :  อนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจาก EY ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 และอนุมัติก าหนด

ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,830,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนนเสียง 

เป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 4,951,826,047 หุ้น ไม่มีผู้ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงใน

วาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติท่ีประชุมเป็นดังนี้ 

เห็นด้วย 4,951,826,047 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 

6.1  อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

เนื่องจาก  ประธานท่ีประชุม  เป็นกรรมการซ่ึงถึงก าหนดต้องออกตามวาระในปี 2564    จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

เลือก ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัทฯ ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุมแทนตนเฉพาะในวาระนี้  

 

เม่ือที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอื่น ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง จึงท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม และนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ พร้อมด้วย 

นายยอดชาย อัศวธงชัย และนายสมบุญ พัชรโสภาคย์ ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีครบก าหนดต้องออกตามวาระในครั้งนี้ ได้ออกจากท่ีประชุม 

เป็นการชั่วคราว จนกว่าการพิจารณาวาระท่ี 6.1 จะแล้วเสร็จ  

 

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้แจ้งข้อมูลส าหรับวาระนี้ต่อท่ีประชุม 
 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ก าหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง 

ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งก่อน ถ้าจ านวน

กรรมการท่ีจะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่ง

แล้ว อาจได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้” ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการท้ังสิ้น 11 อัตรา ในปีนี้ มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ

จ านวน 4 ท่าน (4 อัตรา) แต่เนื่องจากนางสาวสายใจ คีตสิน ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีต้องออกตามวาระในครั้งนี้ ได้ลาออกจากการเป็น

กรรมการ มีผลต้ังแต่วันท่ี 15 มกราคม 2564 ซ่ึงบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งต้ังบุคคลใดมาด ารงต าแหน่งกรรมการแทนอัตราของนางสาว

สายใจ คีตสิน จึงท าให้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระเหลือจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

1.  นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ 

 2.  นายยอดชาย อัศวธงชัย กรรมการ 
  3.  นายสมบุญ พัชรโสภาคย์ กรรมการ 

   

  อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ได้แต่งตั้งบุคคลใดมาด ารงต าแหน่งกรรมการแทนอัตราของนางสาวสายใจ คีตสิน จึงท าให้จ านวนกรรมการลดเหลือ 

10 อัตรา คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณากลั่นกรองบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ

ในครั้งนี้ อย่างรอบคอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมัติเลือกต้ังกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการท้ัง 3 ท่าน เป็นผู้มี

คุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับกรรมการอิสระ

ท่ีได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งกลับเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ส าหรับนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้เป็นกรรมการของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) ท่ีมี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัทจัสมิน โดยกลุ่มบริษัทจัสมิน ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบ Surveillance System (CCTV) แอปพลิเคชันต่างๆ และอื่นๆ ภายในศูนย์การค้า ซ่ึงอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท เซ็นทรัล

พัฒนา จ ากัด (มหาชน) โดยมีมูลค่ารวมเกินกว่าข้อก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี 

ทจ. 39/2559 (ฉบับประมวล) ลงวันท่ี 30 กันยายน 2559 ในข้อ 17 (2)(ง) กล่าวคือ มีมูลค่ารวมต้ังแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์

ท่ีมีตัวตนสุทธิของกลุ่มบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า  

 

ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีความประสงค์จะแต่งต้ังให้นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อไป บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติ

ตามข้อผ่อนผันข้อห้ามคุณสมบัติเรื่องการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระตามข้อก าหนดในประกาศดังกล่าวถึงข้างต้น ข้อ 

17 (2)(ฌ) ซ่ึงก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมเพ่ือหารือร่วมกันและมีความเห็นท่ีแสดงว่าได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว 

ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซ่ือสัตย์ ตามหลักในมาตรา 89/7 ว่าการแต่งต้ังนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ไม่มี

ผลกระทบต่อการปฎิบัติหรือแต่งตั้งให้นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ เป็นกรรมการอิสระต่อไป 
   

  ท้ังนี้ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ เป็นกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปี   โดยเป็นกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ กอปร

ด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
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ส าหรับข้อมูล และประวัติของกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่นั้น บริษัทฯ  

ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม และส าหรับการออกเสียงลงคะแนน

เลอืกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ 

และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ  ข้อ 13  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติ และขอให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการท้ัง 3 ท่าน พร้อมกัน โดยขอให้กดปุ่มลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะ

กรณีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงของกรรมการแต่ละท่านเท่านั้น 
 

มติท่ีประชุม  : อนุมัติเลือกต้ังกรรมการท่ีต้องออกตามวาระท้ัง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง
กรรมการแต่ละรายดังนี้ 

จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 4,951,286,047 หุ้น ไม่มีผู้ท่ีไม่มีสิทธิออก

เสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติท่ีประชุมเป็นดังนี้ 

 
1)  นายยอดชาย อัศวธงชัย กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

เห็นด้วย 4,931,396,093 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5874 

ไม่เห็นด้วย 20,429,954 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4125 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

2)  นายสมบุญ พัชรโสภาคย์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

เห็นด้วย 4,926,231,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4831 

ไม่เห็นด้วย 25,205,126 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5090 

งดออกเสียง 389,058 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0078 

  
3)  นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 4,922,366,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4050 

ไม่เห็นด้วย 29,070,126 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5870 

งดออกเสียง 389,058 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0078 

 

 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายยอดชาย อัศวธงชัย และนายสมบุญ พัชรโสภาคย์ กลับเข้าท่ีประชุม โดยนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 

ด าเนินการประชุมเป็นประธานท่ีประชุมตามเดิม และมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ด าเนินการประชุมต่อไป 
 

6.2 อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่ง และค่า

บ าเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ส าหรับปี 2564 นี้ 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของ

บริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และ 

การเติบโตทางผลก าไรของบริษัทฯ รวมท้ังภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่งและค่า

บ าเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ส าหรับปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ซ่ึงเท่ากับค่าตอบแทน

ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2563 ท่ีผ่านมา โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนตามท่ีเสนอไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

 

ส าหรับมติของวาระอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และเนื่องจากเรื่องการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนี้ ถึงแม้ว่า

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 จะไม่ได้ระบุชัดเจนเรื่องการมีส่วนได้เสียของกรรมการ อย่างไรก็ตาม 
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กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอใช้สิทธิงดออกเสียงในการพิจารณาวาระนี้ โดยนับ

จ านวนหุ้นของกรรมการท่ีเป็นผู้ถือหุ้น และมีส่วนได้เสีย ได้เท่ากับ 32,630,758 หุ้น  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติ 
 

มติท่ีประชุม  :  อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่ง ค่าบ าเหน็จ และค่าตอบแทนอื่นๆ  ของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ส าหรับปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 4,951,286,047 หุ้น ไม่มีผู้ท่ีไม่มีสิทธิออก

เสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติท่ีประชุมเป็นดังนี้ 
เห็นด้วย 4,919,135,289 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3398 

ไม่เห็นด้วย 60,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0012 

งดออกเสียง 32,630,758 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6589 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน 

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 Chief Financial Officer แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก บริษัทฯ มีหุ้นสามัญคงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  

บริษัทฯ จะด าเนินการลดทุนโดยวิธีการตัดหุ้นท่ีจ าหน่ายไม่ได้ต่อไปนั้น ซ่ึงเม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย  

ของ JAS-W3 และผู้ถือ JAS-W3 ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบส าคัญแสดงสิทธิท้ังหมด จึงท าให้มีหุ้นสามัญคงเหลือจ านวน 

1,116,079,625 หุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องด าเนินการลดทุนโดยวิธีการตัดหุ้นท่ีจ าหน่ายไม่ได้ โดยลดทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ จ านวน 

558,039,812.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 4,854,447,848 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 4,296,408,035.50 บาท 

โดยการตัดหุ้นสามัญท่ีจ าหน่ายไม่ได้จ านวน 1,116,079,625 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
 

และเพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์

สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

 

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ

ท่ีออกไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพและการปรับสิทธิของ JAS-W3 ซ่ึงจ าหน่ายไม่ได้ และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัทฯ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 
 
มติท่ีประชุม  : อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน  4,296,408,035.50 

 

บาท (สี่พันสองร้อยเก้าสิบหกล้านสี่แสนแปดพันสามสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น 8,592,816,071 

 

หุ้น (แปดพันห้าร้อยเก้าสิบสองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.50  บาท (ห้าสิบสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น  :   

 หุ้นสามัญ 8,592,816,071 

 

หุ้น (แปดพันห้าร้อยเก้าสิบสองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (    - )” 
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จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 4,951,286,047 หุ้น  ไม่มีผู้ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงใน

วาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติท่ีประชุมเป็นดังนี้ 

 
เห็นด้วย 4,951,286,047 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมเสนอวาระอื่นๆ เพ่ือการพิจารณา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องราวอื่นใด 

ให้ท่ีประชุมพิจารณาอีก แต่มีผู้ถือหุ้นมีค าถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้  

1. ผู้ถือหุ้นรายย่อย จ านวน 2 ราย คือ 1) นายกิจจา คุ้มเจริญ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจ านวน 95,000 หุ้น และ 2)  นายชูเกียรติ  

เจียรแสงทอง ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจ านวน 1,190,000 หุ้น สอบถามเกี่ยวกับประมาณการก าไรของบริษัทฯ ในปี 2564  

Chief Financial Officer ชี้แจงว่า  :  “บริษัทฯ ยังไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขผลก าไรได้ในขณะนี้ แต่ใคร่ขออธิบายให้ 

ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปี 2564 บริษัทฯ คาดว่าจะยังได้รับผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 อยู่ ซ่ึงจะกระทบต่อ

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม จากแผนการด าเนินธุรกิจ และมาตรการการด าเนินงานต่าง ๆ ท่ีรักษาการประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 2 ของการประชุมในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน 

(OPEX) การลดงบประมาณการลงทุน และมาตรการอื่น ๆ ซ่ึงจะพยายามบริหารจัดการให้เป็นผลส าเร็จ   เบ้ืองต้น บริษัทฯ คาดว่าน่าจะ

กลับมามีก าไรสุทธิได้ภายในอีก 2 ปี ข้างหน้า” 

 
2.  ผู้ถือหุ้นรายย่อย จ านวน 2 ราย คือ 1) นางวิไลลักษณ์ ประฏิภาณวัตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจ านวน 30,900,000 หุ้น และ  

2) นายชูเกียรติ เจียรแสงทอง ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจ านวน 1,190,000 หุ้น สอบถามเกี่ยวกับโอกาสท่ีบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในปี 

2564 
Chief Financial Officer ชี้แจงว่า  :  “ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธหิลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ การจะจ่ายเงินปันผล

หรือไม่นั้น คงจะต้องพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยภาพรวม ประกอบกับปัจจัยที่ส าคัญอื่น ๆ อีก เช่น สภาพคล่อง และ

ความจ าเป็นในการส ารองกระแสเงนิสด (ถ้ามี) เป็นต้น ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้น จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น” 

 
3.  นางวิไลลักษณ์ ประฏิภาณวัตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจ านวน 30,900,000 หุ้น มีค าถามดังนี้  
 1) “บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเพ่ิมทุนหรือไม่” 
Chief Financial Officer ตอบว่า  :  “บริษัทฯ ยังไม่มีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในขณะนี้” 

2) “การควบรวม JasTel เข้ากับ JTS อาจท าให้ JAS ได้รับผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นใน JasTel ลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง แต่

จากการท่ีเคยสอบถามนักลงทุนสัมพันธ์ ได้รับค าตอบว่าการควบรวมกิจการดังกล่าวเป็นการลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากท้ัง 2 บริษัท

ด าเนินกิจการท่ีคล้ายคลึงกัน และการบริหารจัดการก็จะดีขึ้น อยากทราบว่าการท่ี JAS ลดสัดส่วนความเป็นเจ้าของ JasTel ลง จะ
มีผลดีมากกว่าผลเสียหรือไม่ อย่างไร” 

รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชี้แจงว่า  :  “เดิม JasTel ท าธุรกิจ Data Center, IPLC และ IIG บริษัทต้องการจะขยายธุรกิจ 

Data Center ให้ใหญ่ขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นว่า Data Center รวมถึงธุรกิจคลาวด์ เป็นส่วนส าคัญในการให้บริการในอนาคต หากธุรกิจเหล่านี้

ยังคงอยู่กับ JasTel ก็อาจมีข้อจ ากัดในเรื่องความคล่องตัวในการระดมทุนเพ่ือสร้าง Data Center ดังนั้น การพิจารณาให้ JTS ด าเนินธุรกิจ

ดังกล่าวจะมีความคล่องตัวมากกว่า นอกจากนี้ JTS ได้ลงนามใน MOU ท่ีจะท าธุรกิจ Hyperscale Data Center กับ KT ไปแล้ว  

เม่ือ JTS ประสงค์ท่ีจะท าธุรกิจ Hyperscale Data Center ในขณะท่ี JasTel ก็ด าเนินธุรกิจ Data Center อยู่ จึงเป็นการขัดแย้งกัน ดังนั้น   

วิธีท่ีดีท่ีสุดคือ ปรับโครงสร้างให้ JasTel รวมกับ JTS เพ่ือให้สามารถท าธุรกิจ Data Center และ คลาวด์ ท่ีมีขนาดท่ีใหญ่ขึ้นได้ การ

แก้ปัญหาเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ในระยะยาว กล่าวคือจะช่วยให้รายได้จากกลุ่มลูกค้าองค์กรเติบโตขึ้น ส่งผลให้ก าไรของกลุ่ม JAS เติบโตขึ้น

ด้วย นอกจากนี้ การขาย JasTel ให้แก่ JTS ในครั้งนี้ JSTC ในฐานะผู้ขาย จะรับรู้ก าไรจากการขายประมาณ 700 ล้านบาท และเม่ือ JasTel  

ถูกขายให้ JTS แล้ว JAS ก็หมดภาระเรื่องการช าระดอกเบ้ียเงินกู้ยืมให้แก่ JTS กล่าวโดยสรุป การให้ JasTel ไปรวมกับ JTS จะท าให ้

บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การระดมทุนเพ่ือการขยายโครงการของ JAS ก็จะเป็นไปอย่าง

คล่องตัวกว่าเดิม ยิ่งไปกว่านั้น การท่ี JTS เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนท่ี JAS ถืออยู่ร้อยละ 50    หากมูลค่าเพิ่มขึ้น JAS ก็จะสามารถใช ้
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JTS เป็นหลักประกันในการท าธุรกรรมกู้เงินได้ ดังนั้น โดยภาพรวม คิดว่าการขาย JasTel ออกจาก JSTC ให้แก่ JTS จะท าให้เกิดผลดี 

ต่อบริษัทฯ และไม่มีผลกระทบท่ีก่อให้เกิดผลเสียแต่อย่างใด” 

3) “จากท่ีผู้บริหารกล่าวว่า บริษัทฯ จะมีก าไรสุทธิได้ในอีก 2 ปีข้างหน้า เป็นไปได้หรือไม่ท่ีบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากสภาพ

คล่องของบริษัทฯ กล่าวคือ รายรับจาก JASIF ประมาณ 1,500-1,600 ล้านบาท รวมท้ังค่าบริหารจัดการอีกประมาณ 500 ล้าน

บาท รวมประมาณ 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่จะมีค่าเสื่อม ซ่ึงมากกว่าท่ีต้องจ่ายจริงตามมาตรฐาน

การบัญชีเก่า เงินส่วนนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาน ามาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ด้วยหรือไม่ ” 
Chief Financial Officer ชี้แจงว่า  :  “ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีก าไรสุทธิก็เป็นไปได้ท่ีจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล กรณีหาก

บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอ ในส่วนของเงินปันผลรับจาก JASIF นั้น เนื่องจากบริษัทฯ (“JAS”) ได้น าหน่วยลงทุน JASIF ไปเป็น

หลักประกันเงินกู้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงรวมถึงได้โอนสิทธิการรับเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ธนาคารเพ่ือช าระคืนเงินกู้

ด้วย ในส่วนของค่าบริหารจัดการรับประมาณ 500 ล้านบาท นั้น เป็นเงินท่ีบริษัทฯ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มบริษัทฯ ส าหรับ 

ค่าเช่า OFC ซ่ึงตามมาตรฐานการบัญชีใหม่จะบันทึกรายการสูงกว่า เม่ือเทียบกับการบันทึกตามแบบเดิมนั้น ขอเรียนชี้แจงว่าเป็นเรื่องของ

การบันทึกบัญชี ปัจจุบัน ภาระค่าเช่า OFC ท่ีต้องช าระให้แก่ JASIF จะอยู่ท่ีประมาณปีละ 10,000 ล้านบาท”  

4)  “ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีว่า บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสะสมเฉพาะกิจการ

ในแต่ละปี ดังนั้น หากก าไรสุทธิของบริษัทฯ ยังคงเป็นบวก บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่” 
Chief Financial Officer ชี้แจงว่า  :  “เป็นไปได้ท่ีคณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมเฉพาะกิจการ 

แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้งของบริษัทฯ คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงไม่เฉพาะแต่ก าไรสะสม

เท่านั้น แต่ต้องพิจารณาปัจจัยท่ีส าคัญอื่น ๆ อีก ซึ่งได้แก่ กระแสเงินสด สภาพคล่อง และการส ารองเงินเพ่ือการใช้จ่ายในอนาคต เป็นต้น” 

5)  “ค าถามนี้ เป็นค าถามเกี่ยวกับรายได้ของ 3BB นะคะ ขอสอบถามว่า ณ สิ้นปี 2563 3BB มี ARPU อยู่ท่ีประมาณ 608 บาท ต่อ

เดือน ดังนั้น ในเม่ือจ านวนผู้ใช้บริการ ณ สิ้นปี 2563 ของ 3BB อยู่ท่ีจ านวน 3.42 ล้านราย รายได้ของบริษัทก็จะอยู่ท่ีประมาณ 

24,000-25,000 ล้านบาท หากมีลูกค้าใหม่เพ่ิมขึ้นจาก 3BB GIGATV บริษัทก็น่าจะมีรายได้เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 690-700 

บาทต่อเดือน และรายได้ของบริษัทก็จะเพ่ิมขึ้นเป็นเกือบ 30,000 ล้านบาท ขอสอบถามว่าเหตุใดรายรับกับจ านวนลูกค้าจึงไม่

สอดคล้องกัน”  

นายยอดชาย อัศวธงชัย กรรมการ ชี้แจงว่า  :  “ARPU ซ่ึงอยู่ที่ประมาณ 608 บาท ต่อเดือน นั้น เป็นของรายได้ท่ีมาจากลูกค้า 

“Good bill” หรือ “Quality bill”  ซ่ึงหมายถึงลูกค้าท่ีช าระค่าบริการสม่ าเสมอ ส าหรับในฐานลูกค้าจ านวน 3.42 ล้านรายท่ีท่านผู้ถือหุ้น

กล่าวถึงนั้น มีลูกค้า 3BB รวมกันอยู่หลายกลุ่ม ได้แก่ 1) ลูกค้ากลุ่ม Barter ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีบริษัทขอพ้ืนท่ีเพ่ือติดต้ัง Node เพ่ือลดต้นทุนทาง

การตลาด 2) ลูกค้าสาธารณะจุดติดต้ังกระจาย WiFi 3) กลุ่มลูกค้าท่ีบริษัทติดต้ังตามหอพัก 4) กลุ่มลูกค้าค้างช าระค่าบริการ ซ่ึงส าหรับ

กลุ่มนี้ บริษัทจะพักการให้บริการจนกว่าลูกค้าจะยกเลิกบริการ หรือมีการ Write off ลูกค้า” 

 
เม่ือไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่นใดแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม 

  

ปิดประชุมเวลา 12.35 นาฬิกา 
 

 
 

     ลงชื่อ _____________________________ ประธานในท่ีประชุม 

                 (นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน์)  


